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๑. แนวทางการปญหาราคานํ้ามันปาลม 
รัฐบาลกําลังเรงแกไขปญหาราคานํ้ามันปาลมที่ขาดแคลนและมีราคาพุงสูงข้ึน ทางแกไขปญหาให

เร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยขณะน้ีกําลังมีการเรงดําเนินการผลิตออกมา เพื่อใหมีการเพียงพอ ในราคาซึ่งตรึงอยู
ที่ขวดละ 47 บาท  

โดยปญหาดังกลาวเกิดจากการที่เรากําหนดราคาขายนํ้ามันพืชกอนปใหมขวดละ 38 บาท เปน
การกําหนดราคาซึ่งอยูบนพื้นฐานราคาของผลปาลม ที่อยูที่ประมาณ 3 บาทกวา ๆ แตตลอดระยะเวลาเมื่อปที่
แลว ราคาของปาลมน้ันขยับข้ึนมา ทําใหเกิดความไมสอดคลองกันในเรื่องของราคาขาย และผลผลิตที่ออกมา
มีความขาดแคลน พรอมทั้งมปีญหาในเรื่องของแรงจูงใจที่ผูผลิตจะผลิตออกมา เน่ืองจากวายังอยูในภาวะที่
ขาดทุนคอนขางมาก 

เบื้องตนในการแกปญหาจะมีการนําเอานํ้ามันทียั่งมีอยูในประเทศ มาแกปญหาความขาดแคลน
โดยเปลี่ยนสีจุกของขวดใหเปนสีชมพู เพื่อใหเห็นชัดเจนวาน่ีอยูในโครงการในปจจุบัน ขณะน้ีกําลังกระจาย
สินคา ไปวางในหาง ในตลาดตาง ๆ โดยจะทั่วทั้งกรุงเทพฯ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 - 2 วันจากน้ี และทั่ว
ประเทศหลังจากน้ันอีกประมาณ 2 วัน ซึ่งปญหาเรื่องของขาวของแพง เปนปญหาที่เกิดข้ึนทั่วโลกไมใชเฉพาะ
ประเทศไทย  

 
๒. การตรึงราคานํ้ามันและกาซหุงตม 
รัฐบาลยืนยันตรึงราคานํ้ามันไมใหเกินลิตรละ 30 บาท และจะตรึงราคากาซหุงตมภาคครัวเรือน 

สวนภาคขนสงและภาคอุตสาหกรรมจะตรึงไปจนถึงสิน้เดือนมิถุนายน  
 
๓. ปญหารองเรียนเรื่องนโยบายการประกันรายไดเกษตรกร 
ปญหารองเรียนเรื่องนโยบายการประกันรายไดเกษตรกร ในเรื่องตนทุนทีเ่พิ่มสูงข้ึน ไดมีการสั่ง

การใหทางกระทรวงเกษตรฯ ไปทบทวนดูตัวเลขในเรื่องของตนทุนของการผลิต ถาหากวามีการเปลี่ยนแปลง
ไป จะมีการขยับราคาประกันตามสัดสวน  

 
๔. การชวยเหลือคนไทยในตางแดน 
ปญหาการสูรบในลิเบีย สงผลกระทบตอแรงงานไทยที่ทํางานอยูประมาณ 20,000 กวาคน ทาง

กระทรวงการตางประเทศและกระทรวงแรงงานไดมีการประสานงานกับทางบรรดานายจาง บริษัทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ที่อยูที่ลิเบยี โดยจะมีการดําเนินการใหออกจากลิเบียไดอยางปลอดภัยที่สุด ซึ่งทางออกปจจุบันที่ทํา
ไดสะดวกที่สุดน้ีก็คือทางเรือ และทางถนนบางสวน ขณะน้ีไดมีการอพยพแรงงานออกมาหลายพันคน ไปอยูที่
อียิปตและตูนีเซียแลว  

ปญหาแผนดินไหวในนิวซีแลนดทําใหคนไทยสูญหายไป 6 คน ขณะน้ีทางรัฐบาลเอง โดยทาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดสงเจาหนาที่ที่จะไปชวยสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ของนิวซีแลนด ในเรื่อง
ของการไปตรวจพิสูจนหลักฐาน ตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งก็เปนการดําเนินการที่นอกเหนือจากในสวนที่จะเกี่ยวของกบั
คนไทย จะเปนการไปชวยเหลือมิตรประเทศ 

 



๕. ผลการดําเนินการตามแผนปฏิรูป 
การดําเนินการของรัฐบาลในเรื่องของนโยบายตางๆ ไดมีการติดตามนโยบายที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิรูป โดยมีการประชุมทุกวันจันทรและทุกวันพุธ โดยทุกวันศุกรจะมีการประชุมทางไกลกับจังหวัดตางๆ  ดวย  
๕.๑ นโยบายการประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ ขามาสูระบบประกันสังคม 

ขณะน้ีไดเปดโอกาสใหสามารถที่จะเขามาสูระบบประกันสังคมได โดยจะเริ่มตนต้ังแต 1 พฤษภาคม เปนตนไป 
โดยสามารถเลือกได 2 ทางเลือก คือ สามารถที่จะสมทบเงินเปนรายเดือนทุกเดือนในอัตรา 70 บาท และ
รัฐบาลจะสมทบให 30 บาท สิทธิประโยชนที่จะไดรับก็คือการไดรับเงินทดแทนรายไดหากประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตนะครับ แตหากสมทบเงินเดือนละ 100 บาท รัฐบาลก็จะสมทบให 50 
บาท จะไดรับเรื่องของบําเหน็จชราภาพดวย ขณะน้ีก็กําลังมีการประสานงานทั้งในสวนของ ธกส. ธนาคาร
ออมสิน เพื่อที่จะอํานวยความสะดวกวาเมื่อโครงการเริ่มตนใน 1 พฤษภาคม ก็จะสามารถที่จะเอาเงินมา
สมทบไดอยางสะดวก  

๕.๒ ปญหายาเสพติด ขณะน้ีสถิติของการจับกุม และการเรงรัดเขมงวดกวดขันมี
ความกาวหนาไปอยางตอเน่ือง แตอาจจะตองมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมข้ึนไปอีก เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการจับกุมและปราบปรามในเรื่องของยาเสพติด 

๕.๓ ปญหาการทองไมพรอม ไดมอบนโยบายทั้งในการรณรงค ในสวนของสาธารณสุข 
การศึกษา พัฒนาสังคม วัฒนธรรม ไอซีทีและหนวยงานอื่น ๆ ครับ ที่จะชวยทําทั้งงานในเรื่องของการปองกัน 
การใหความรู การสรางคานิยมที่ถูกตองและการรณรงค และกลไกตาง ๆ จะขับเคลื่อนอยูเปนการบรูณาการ
ภายใตคณะกรรมการจังหวัดมผีูวาฯ เปนประธาน โดยใหทําแผนปฏิบัติการเสร็จภายในเดือนเมษายนน้ี 

 
 ๖. ปญหาชายแดนไทย-กัมพูชา 
การพูดคุยกับผูแทนพิเศษของยูเนสโก เรื่องปญหาระหวางไทย-กัมพูชา เปนไปดวยดีครับ ขณะน้ี

ยูเนสโกเห็นพองวา ปญหาเรื่องของมรดกโลกน้ันไมควรจะเปนปญหาซึ่งมาสรางความตึงเครียดหรือเพิ่มความ
เสี่ยงตอการที่จะมีการปะทะ หรือเกิดการใชความรุนแรงข้ึนอีก สวนการที่ไดมีการอางคําพูดของผมที่ไป
บรรยายที่สถาบันพระปกเกลาวา ผมไปเสนอใหมีการเขามาบริหารจัดการพื้นที่ 4.6 รวมกันภายใตการข้ึน
ทะเบียนของกัมพูชา อันน้ีไมใช แตสิ่งที่ผมเสนอคือวา การข้ึนทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก ควรจะ
เปนลักษณะของการข้ึนทะเบียนรวม และมกีารบริหารจัดการพื้นที่ของปราสาทคาบเกี่ยวเขามาทั้งในดินแดน
ของไทยและดินแดนของกัมพูชา โดยดินแดนทีเ่ลยหนาผาไปก็มีการบริหารจัดการอยู กลับมาทางข้ึนที่เปนทาง
ข้ึนทางธรรมชาติซึ่งอยูฝงไทย อยูในดินแดนไทย ก็เปนเรื่องที่จะตองมาบริหารจัดการ เพราะฉะน้ันตรงน้ีก็เปน
แนวคิดที่บอกวาในที่สุดแลวถายูเนสโกฝนความเปนจรงิขอน้ี ปญหาความตึงเครียดก็จะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา 

นายกฯ MOU และกาเปนสมาชิกมรดกโลกมีความจําเปนอยางมากในการที่จะทําใหตางประเทศ
มีความเขาใจถึงสภาพปญหาที่เกิดข้ึน เพราะวาถาวันน้ีเราไมไดเปนสมาชิกของมรดกโลก น่ันก็หมายความวา
ยูเนสโกและมรดกโลกก็จะฟงเพยีงแตขอมูลของทางฝายกัมพูชา และอาจจะเขามาดําเนินการบริหารจัดการใน
พื้นที่ซึ่งเราถือเปนดินแดนของไทย ก็จะทําใหไทยน้ันมีความขัดแยงกับเกือบทุกประเทศทั่วโลกในเรื่องน้ี  
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